

Như Con Lũ Võ Bờ

Từ rất lâu, người dân bị bủa vây, đè nén uất nặng lòng, không nói nên lời, đời sống vật vờ tuyệt vọng. Như ngọn lửa châm vào ngòi pháo, khi mà khổ đau dồn nén có dịp bùng nổ, không còn kìm lòng nhẫn nại chịu đựng được nữa. Người dân thấp cổ bé họng, bức xúc, phẫn uất, khao khát tự do.



Đừng trốn tránh thực tế, hãy biểu thị bằng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của toàn dân, để hiểu biết dân muốn gì và dân cần gì !!!

Chúng tôi viết những dòng suy tư này, không nhân danh cho một tổ chức. Không

phải tham gia sinh hoạt một tổ chức, mà chúng ta mù mờ quên đi trách nhiệm bổn phận của một người công dân trước con quốc phá gia vong. Tổ quốc mà mất đi thì anh hay chị còn gì ???

Với tư cách cá nhân, một người công dân thuần túy, có trách nhiệm đối với tiền đồ đất nước, với dân tộc Việt Nam thân yêu !

Trước biến động đất nước trong thời gian qua, chúng tôi đã chia sẻ nhiều bài viết, nhiều clip, nhiều hình ảnh, nhằm mục đích cập nhật thông tin đại chúng. Qua những chia sẻ này, được rất nhiều anh chị em bức xúc trước thời cuộc, nóng lòng sự mất còn của tổ quốc, đã nồng nhiệt vào thích – vào chia sẻ - và cho lời bình tích cực. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị em rất nhiều !

Ở đây chúng tôi không muốn nói xấu một chế độ. Tuổi đời chúng tôi đã trải qua vài chế độ, từ cộng hòa, rồi đến cộng sản. 4.000 năm văn hiến, đất nước VN trải qua biết bao triều đại, mỗi chế độ đều phải chịu chung bởi quy luật vô thường và đào thải...

Là dân ngu khu đen, chúng tôi sáng suốt tinh táo nhận định, thấy thế nào là đúng - thế nào là sai, biết rằng NN rất nhiều lần sửa sai, càng sửa sai chưa chắc đã là đúng. Chúng tôi hiểu biết thế nào là:

*“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” - (Mạnh Tử) –
(Dân là trọng hơn cả, xã tắc đứng sau, vua còn nhẹ hơn)*

Nhưng những bóng ma đen tối cứ rình rập úp chụp lên đầu người dân làm chủ để thỏa mãn quyền lực.

Từ nhiều năm qua, người dân lương thiện ngậm đắng nuốt cay, đánh mất tất cả, nhục nhã cúi đầu, mỗi cô chờ đợi người hiền tài, vì chánh nghĩa lãnh đạo toàn dân đem lại đất nước phong quang sán lạn. Nhưng chờ đợi mãi mòn, như nấu cát thành cơm !!!

Lớp trẻ hiện nay, có rất nhiều anh chị em sáng suốt, thấy được nỗi đau đất nước, xót xa vì sự mất còn của dân tộc, mạnh dạn dấn thân. Sự kiện toàn quốc đoàn kết diễn ra trong mấy ngày qua, đã chứng minh rõ ràng tinh thần bất khuất trước cường quyền, vì tình yêu sự trọn vẹn lãnh thổ, sẵn sàng hy sinh vượt khó. Ngoài ra còn có một số ít tuổi trẻ lạc lõng còn lại, mù mờ kiến thức lịch sử, thiếu hiểu biết văn hóa dân tộc, chưa thấy hết sự gian khó của cha ông đã hy sinh cả xương máu dựng nước và giữ nước, để cho những ai

bắt tay Tàu cộng, âm mưu mua bán đất nước, lôi kéo mê hoặc, hứa hẹn vẽ lên một tương lai ảo tưởng nô lệ, rồi muối mặt, đang tâm, quay lưng với đồng bào máu chảy ruột mềm. Đáng thương thay !

Những người tự nhận là tri thức, cho mình kiến thức quán chúng nhìn xa trông rộng, thấy được đúng sai, chẳng lẽ vô tâm làm ngơ trước nỗi đau dân tộc !

Hãy nhanh chóng tỉnh thức, bằng không sẽ bị bánh xe lịch sử đè bẹp – đào thải, là tội đồ dân tộc !

Lịch sử sẽ chứng minh, toàn dân VN sẽ thắng !



Phan Văn Huy Tâm